

รายงานการประชุมการบริหารจัดการ  
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๔  
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมวิมานเมฆ Zoom Meetings App

รายชื่อคณะกรรมการผู้มาประชุม

๑. นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล	ประธาน
๒. นางสาววันทนา ไทรงาม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล	
๓. นายเสรี พงศ์นฤเดช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.)	
๔. นายวรายุส วรณวิไล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.)	
๕. นางนิตยา ลิมวิริยะกุล	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู	
๖. นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒน์กุล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า	
๗. พญ.นันทิกานต์ อุบล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนกาหลง	
๘. นายปรัชญา เสียมไหม	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะนัง	
๙. นางฉัตรพิไล เจียรระนัย	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ	
๑๐. นางสุขมาลย์ พัฒนศิริ	หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ	
๑๑. นายประพันธ์ ด้วยกาแด	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ	
๑๒. นายสุประพล บินตำมะหงง	แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ	
๑๓. นายมะรอฟี เจ๊ะสื่อแม	รก. หัวหน้างานระบาดฯ	
๑๔. นายพิทักษ์ หวังชัย	แทน สาธารณสุขอำเภอเมือง	
๑๕. นายศักดิ์ดา รอกेत	รก. สาธารณสุขอำเภอท่าแพ	
๑๖. นายอนัน เสียมไหม	แทน สาธารณสุขอำเภอทุ่งหว้า	
๑๗. นายธีระยุทธ เกียรติธนาภูษิต	รก. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ	เลขาการ
๑๘. นายจักรพงษ์ แผล่ทองคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเกษม ไปรูฮูยัน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
----------------------	---------------------------------

เปิดการประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

สสอ.ทุ่งหว้า - มีผู้ป่วย ๑๗ ราย ไม่มีรายใหม่ มีผู้กักตัว LQ ทั้งหมด ๗๘ ราย โดยเฉพาะ LQ ปีใหญ่ ผู้ป่วยชายเต็มแล้วมี ๕๖ ราย มีเตียง ๖๐ เตียง รับผู้ป่วยหญิงได้อีก ๔ ราย ซึ่งอาจจะมาจากเรือนจำในวันนี้ โดย LQ ปีใหญ่ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเสี่ยงสูง เป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง ๑๘ ราย ศูนย์กักกันเบตง ๔ ราย เรือนจำจังหวัดสตูล ๑๖ ราย และศูนย์เฝ้าระวังที่ฟุ้ง ๓ ราย

-Cluster เดิมของตำรวจ ณ ปัจจุบันพบผู้ป่วย ๕ ราย คาดว่าน่าจะควบคุมได้แล้ว เพราะได้ทำการกักตัวอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่พบผู้ป่วยรอบแรก

-อำเภอละงู มีแผนเปิด CI สำหรับรองรับผู้เดินทางกลับมารักษาจาก กรุงเทพฯ - ปริมณฑล โดยใช้สถานที่ที่หอประชุมอำเภอละงู ขณะนี้รอเตียงกระดาษาจากอบจ.สตูล จะรองรับกลุ่มที่มี ATK positive รอ PCR และกลุ่มที่ตรวจ PCR และผล Negative ซึ่งเป็นผู้ที่มีภูมิสำเนาในอำเภอละงู

-เคลสผู้สัมผัสเกี่ยวเนื่องกับผู้ที่เกิดอุบัติเหตุที่ฉลุง เป็นลูกสาวของผู้ป่วย ทำงานที่ร้านสะดวกซื้อ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กลับบ้านวันเดียว มาทำงานวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น. ซึ่งสัมผัสกับน้องผู้หญิงที่ประสบอุบัติเหตุ เมื่อทราบข่าวจึงได้แยกกักให้อยู่ HQ โดยผู้จัดการเช่าบ้านให้อยู่ คาดว่าจะไม่มีปัญหา มี High Risk Contact ๔ ราย ทูกรายกักตัว HQ ได้ทำความสะอาดร้านค้าแล้ว

**ประธาน** - LQ ปีใหญ่เป็น LQ มีห้องแยกเดี่ยว อำเภอรื่น ๆ ที่มีผู้ถูกปล่อยตัวจากเรือนจำเวลากลางคืน จะนำผู้ป่วยไปฝากไว้ ซึ่งหากพ้นระยะวันที่ ๕ ไปแล้ว ขอให้ไปปรับกลับไปดูแลต่อที่อำเภอรื่น ๆ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ เป็นการระบายผู้ป่วยออกไปจาก LQ ปีใหญ่ เพื่อจะได้รับผู้ป่วยรายอื่นต่อไปได้ ขอให้รท.สสอ.ล่งงูไปสำรวจ จำนวนว่ามีจากอำเภอรื่นใดบ้าง จำนวนกี่คน

-ในเขตล่งงู มีร้านออกซิเจนทางการแพทย์ที่ร้าน

**รพ.ล่งงู** - มีร้านที่รพ.ล่งงูให้บริการอยู่เพียงร้านเดียว

**ประธาน** - ให้ประสานกับท้องถิ่นโดยขอชิงชัยบัยยัง สำหรับจัดซื้อถังออกซิเจนไว้สำรองกรณีที่จะเปิด CI คาดว่าจะต้องใช้เพิ่มขึ้น

**รพ.ล่งงู** - รพ.สนามควบฟ้าแลบ มีผู้ป่วยสะสม ๒๔ ราย ยังรักษาอยู่ ๑๕ ราย เป็นเด็ก ๒ ราย และรับกลุ่ม ล่งงูคืนถิ่นจำนวน ๑๗ ราย มีผลเป็น positive ๙ ราย โดยผู้ชายอยู่รพ.สนามควบฟ้าแลบ ผู้หญิงส่งต่อไป รพ.สนามทุ่งหว่า และมีผู้หญิงจากปัตตานีส่ง LQ ปีใหญ่ ปัญหาคือ กลุ่มที่เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ - ประมณฑล จะเดินทางมาเป็นครอบครัว ซึ่งผลตรวจของแม่เป็น positive แต่ของลูก Negative จึงให้อยู่ที่ รพ.ล่งงู ไปก่อน เพราะยังไม่มีสถานที่รองรับเป็น CI ในพื้นที่

**ประธาน** - ขอให้ดูประวัติว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ให้บริหารจัดการโดยใช้แนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว ตามบริบทที่หน้างาน หากทราบข้อมูลล่วงหน้าจะได้เตรียมสถานที่กักตัวเดี่ยว ๆ ได้ จะประสานกับศูนย์รับส่งต่อ ที่รพ.สตูล เรื่องข้อมูลส่วนนี้ต่อไป

**รพ.ล่งงู** - วันนี้ PCC กำแพง นำร่องไปฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงที่บ้าน เพื่อจะได้วางแผนต่าง ๆ ว่าควรจะใช้กี่ ทีม วัสดุอุปกรณ์จำนวนเท่าไร เป็นการบูรณาการกับ อบต./เทศบาล/อสม.นักบริบาล วันนี้ช่วงเช้าจะฉีด ๑๒ ราย ช่วงบ่ายอีก ๑๒ ราย รวม ๒๔ ราย เป็นการเตรียมการล่วงหน้า สำหรับการฉีดวัคซีน Moderna ของอบจ. สตูล

**ประธาน** - การไปฉีดที่บ้านจะได้จำนวนไม่มาก แต่จะเป็นกลุ่มที่เข้าถึงลำบาก อาจจะมีจุดฉีดที่รพ.สต.ในอนาคต

- พรุ่งนี้จะมีการรณรงค์ฉีดวัคซีน สำหรับผู้อายุเกิน ๖๐ ปี ที่ไม่ได้ลงทะเบียนพร้อม ที่รพ.สตูล เป็นวัคซีนลือตพิเศษที่ผู้ตรวจราชการฯจัดสรรให้ฉีดในวันหยุดราชการนี้

- จะเปิดเกาะ Smart Island ที่เกาะหลีเป๊ะวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับวัคซีนลือตพิเศษมา ให้ฉีดเช่นกัน

**มติประชุม** - รับทราบ

**วราวุธ วรรณวิไล** - วันที่ที่อำเภอกวนโดน มีการประชุมเรื่องเคสสะเก็ดไฟข้ามอำเภอ และการจำกัดวง ๓ วง ขณะนี้ LQ ของอำเภอกวนโดนมี ๑๕ แห่ง มีผู้กักตัวรวม ๕๐ ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม ๗๑ ราย หายแล้ว ๖๕ ราย ยังรักษาอยู่ ๖ ราย

**ประธาน** - ขอให้อำเภอควนโดน เร่งรัดเปิดรพ.สนาม หรือ CI เพราะจะมีผู้เดินทางกลับมาอีกจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดสตูลมีผู้ป่วยแล้ว ๕๐๐ กว่าราย จากเดิมแต่หลักสิบราย ต้องมีจุดพักคอย กลุ่ม ATK มาจากกรุงเทพฯ ซึ่งยังไม่ตรวจ PCR ยืนยัน ต้องให้พักคอยที่รพ.ก่อน ขอให้ทุกรพ.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**รพ.ควนกาหลง** - เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู้เสียชีวิตด้วยโควิด -19 เป็นรายแรกของจังหวัดสตูล เป็นเพศชายอายุ ๖๖ ปี และผู้สัมผัสในบ้าน Admit อยู่ ๕ ราย คาดว่าจะติดเชื้อทั้งหมด ในพื้นที่อำเภอควนกาหลงประชาชนค่อนข้างตื่นตัวในการมาขอตรวจ มีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับ case ที่เสียชีวิต ๑๐ ราย ผล X-Ray พบว่าเชื้อลงปอดแล้ว ๙ ราย จาก ๑๐ ราย ที่ต้องให้ยาฟาวิพิราเวียร์ ๖ ราย ทั้งที่ดูแล้วผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง ไม่มีโรคประจำตัว อายุก็ยังน้อย แต่ผล X-Ray พบเชื้อลงปอดแล้ว ผู้ที่ Admit ที่รพ.จำนวน ๑๙ ราย ให้ยาฟาวิพิราเวียร์ ๙ ราย ทุกคนอาการยังปลอดภัย Oxygen sat เกิน ๙๖% ทุกราย

-ในชุมชนได้หารือกับนายกอบต.ทุ่งนุ้ย ในการเตรียมจัดทำรูปแบบ CI ซึ่งนายกอบต.ทุ่งนุ้ย จะไปผลักดันในพื้นที่ต่อไป และเมื่อวันศุกร์จะทำ HI ปรากฏว่ามีปัญหาเกี่ยวกับชุมชน ซึ่งการทำ CI หรือ HI ที่ดำเนินการโดยสาธารณสุขหน่วยงานเดียวจะทำได้ ขอเรียนผ่านที่ประชุม ในการผลักดันให้ดำเนินการผ่านทางฝ่ายปกครองน่าจะได้ผลมากกว่า มีแนวโน้มจะเปิด CI ได้ในเขตตำบลทุ่งนุ้ย ซึ่งมีแหล่งระบาดอยู่ ๒ - ๓ หมู่บ้านคือ หมู่ ๔ ,๕ ,๖ ตำบลทุ่งนุ้ย จะขอรับวัคซีนเพิ่มสำหรับกลุ่มนี้ โดยอาจจะเน้นในกลุ่มเปราะบางเพิ่ม นายอำเภอควนกาหลง ได้สอบถามข้อมูลของรพ.ว่าสามารถรับได้กี่คน ซึ่งได้แจ้งข้อมูลว่าจะสามารถรับได้เพียง ๑๒ ราย แต่ขณะนี้ผู้ป่วยอยู่ ๑๙ ราย นายอำเภอจะรับไปนำเรียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

-ในกลุ่มที่มาจากกรุงเทพฯ ที่มีผล ATK บวก ซึ่งได้ทำ PCR ไปแล้วก่อนจะเดินทางกลับมา มีปัญหาเรื่องตามข้อมูลค่อนข้างยาก จึงขอให้ทุกพื้นที่ได้ตรวจสอบก่อน เพื่อลดภาระการ Swab ซ้ำซ้อน ลดเวลา และลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ด้วย

**มระอภิ เจริญสือแม** - กรณีผู้ป่วยทำ PCR มาแล้ว หากเป็นรพ.เอกชนส่วนใหญ่จะให้ผล Lab มากับผู้ป่วยเลย แต่หากยังไม่ได้ต้องใช้เวลา ๓ - ๔ วันในการติดตามผล

**ประธาน** - ต้องให้ศูนย์สั่งการ เป็นผู้สอบถามมาก่อน จะได้ไม่ทำซ้ำซ้อน เพราะมีเวลาก่อนการเดินทางกลับมาหลายชั่วโมง

-ขอให้เร่งรัดทำ CI สำหรับวัคซีนหากอยู่ในวงระบาดมากอาจจะไม่มีผล เพราะต้องใช้เวลาในการทำให้เกิดภูมิคุ้มกัน หากจะให้ได้ผลดีต้องฉีดในวงนอกให้มากขึ้น พุ่งนี้มีวัคซีนมา ๑,๕๐๐ โดส อำเภอควนกาหลง จะเอาไปฉีดในกลุ่มสูงอายุก่อนหรือไม่

**รพ.ควนกาหลง** - ขอหารือกับทีมงานก่อน

**ประธาน** - หากผล ATK เป็นบวก และผล RT-PCR ยังไม่ออก แต่ผล X-Ray พบเชื้อลงปอดแล้ว เริ่มให้ยาฟาวิพิราเวียร์ เลยหรือไม่อย่างไร และผู้ที่พบเชื้อลงปอด ๙ ราย ต้องรอผล PCR ก่อนหรือไม่

**รพ.ควนกาหลง** - สำหรับ case ของควนกาหลงไม่ได้รอผล PCR แต่ไม่ทราบว่าทางรพ.สตูล ได้ให้ยาเลยหรือไม่ เพราะได้ส่งต่อไปก่อนที่จะให้ยาที่รพ. สำหรับ ๙ ราย ที่พบเชื้อลงปอด รอผล PCR ออกก่อนจึงจะให้ยา ต้องรอผล PCR ประมาณ ๒๔ ชั่วโมง ให้ส่ง LQ แยกเดี่ยว เพราะที่กักเดี่ยวที่รพ.ไม่เพียงพอ

**ประธาน** - หากผล ATK เป็นบวก ให้ X-Ray สามารถให้ยาได้เลย เริ่มต้นให้ยากี่เม็ด ขณะนี้ระดับ ๑ - ๒ ประมาณ ๖๐% แต่ระดับ ๓ จะเพิ่มขึ้น

**รพ.ควนกาหลง** ให้ ๙ เม็ด stat และ ๙ เม็ดทุก ๑๒ ชั่วโมง ในวันแรกตั้งแต่วันที่ ๒ - ๕ ให้ยา ๔ เม็ด ทุก ๑๒ ชั่วโมง รวม ๕๐ เม็ด ต่อคน รพ.สตูลให้ยามียาครั้งละ ๒๐๐ เม็ด

**ประธาน** - ขอให้พิจารณาการให้ยาตามความเหมาะสม

**มติที่ประชุม** - รับทราบ

**ประธาน** - ในกลุ่มฮาพิซท่าแพ มีแผนจำหน่ายออกแล้ว วันนี้ไปเจาะหา Antibody คนที่เป็นและหายแล้ว จะจำหน่ายวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส่วนคนที่ตรวจพบ จะให้เข้ารพ.สนามท่าแพ ส่วนคนที่ Antibody ไม่ขึ้น Swab ไม่ขึ้น จะให้อยู่ต่อไปก่อน และจะปล่อยออกทั้งหมดประมาณ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นี้

**สสอ.ท่าแพ** - มี case สัมผัสมาจาก รร.มุสลิมศึกษาสตูลวิทยา ๓ ราย และอีก ๑ ราย กลุ่มสัมผัสจากผู้พิพากษา ขณะนี้ HQ แยกเดี่ยว ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ LQ มี ๖ ราย กระจายอยู่ ตำบลท่าแพ ตำบลสาคร มี case ใหม่ ๑ ราย ที่ฮาพิซ สำหรับทีม SRRT ที่สัมผัสผู้เสี่ยงสูง ๕ - ๖ ราย นัด swab วันนี้

**ประธาน** - ที่ได้ส่งรายชื่อผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ขอให้ทุกอำเภอลงไปติดตามเยี่ยมบ้านทุกวัน ในกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้ รวมหญิงตั้งครรภ์ด้วย สอบถามติดตามอาการเป็นไข้ ไอ อาการสุมเสี่ยงโควิด -19 เพื่อเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วย

**ฉัตรพิไล เจียรณัย** - นายอำเภอท่าแพ ได้ของบยัวยั้งๆ สำหรับเป็นค่าอาหาร LQ ฮาพิซ ท่าแพ โดยมีเด็กและครูจำนวน ๑๐๑ คน ของบประมาณ ๒ แสนบาทเศษ สำหรับค่ากักตัว ๑๔ วัน ซึ่งได้อนุมัติในหลักการไปแล้ว

**ประธาน** - ทุกอำเภอต้องพยายามนำผู้ป่วยสีเขียว เข้า CI จะได้ประหยัดงบประมาณ และจำนวนบุคลากร แต่รพ.สนามก็จำเป็นต้องมีด้วย ต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เหมาะสม เพราะต้องส่งพยาบาลไปช่วยที่ รพ.บุษราคัม ๓ คนตลอดทุกสัปดาห์

**รพ.มะนัง** - ขณะนี้มีผู้ป่วยอยู่ใน Cohort ward ๖ ราย เป็นผู้ป่วยเพศชายจากเรือนจำ ทั้งหมด อาการคงที่ ฉายาฟาวิพิราเวียร์ ๑ คน อาการระดับ ๒ และเมื่อรพ.มะนัง เปิดรพ.สนาม จะไม่สามารถส่งพยาบาลไปช่วยที่รพ.ท่าแพ ได้อีกแล้ว ขณะนี้มีผู้ป่วยจากนอกเขต ๒ ราย อัตรากำลังพยาบาล ๑:๖

**ประธาน** - ขอให้ลองทำ COVID SCORE ให้ดีในการพิจารณาทำ HI CI แบบ OPD Case ลองดูว่าอำเภอใดจะทำก่อน จะสามารถประหยัดทรัพยากรได้ประมาณ ๖๐%

**มติที่ประชุม** - รับทราบ

**สสอ.เมือง** -วันนี้ขณะนำเสนอ Case ผู้ป่วยแม่ ลูกที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ฉลุง ซึ่งตรวจพบเชือก่อนจะส่งต่อไปรพ.หาดใหญ่ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด ๒๒ คน สัมผัสรวมบ้าน ๕ คน มีโรคประจำตัวคือ ความดันโลหิตสูง และเด็ก ๒ คน อายุ ๓ เดือน และ ๑ ปี ผู้สัมผัสใกล้ชิด ๘ คน ที่ทำงานในร้านสะดวกซื้อ ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดกักตัว HQ ร้านสะดวกซื้อปิดทำความสะอาด ๓ วัน เมื่อเปิดร้านจะต้องให้พนักงานชุดใหม่มาทดแทน การวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยงรอดูอาการยังไม่ swab และเมื่อวานนี้ในกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดติดเชื้อ ๑ ราย เป็นแม่ยายซึ่งแม่ของผู้ติดเชื้อจะนำลูกชายไปให้แม่ยายเลี้ยงเป็นประจำ ซึ่งเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงสูงรวมบ้าน ๕ ราย และกลุ่มเสี่ยงสูง ๔๐ กว่าราย ไม่มีกลุ่มเปราะบาง ในตำบลฉลุงพบผู้ป่วยค่อนข้างมาก ท่านนายอำเภอได้ประชุมทีมปกครอง ทีมท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยกำหนดให้ทุกหมู่บ้านมี LQ สำหรับผู้ป่วยและผู้ที่จะเดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ

**ประธาน** - ขอให้เน้นย้ำในเรื่องกลุ่มเปราะบาง กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์อำเภอ ทราบจำนวนผู้ฉีดวัคซีนวันพรุ่งนี้หรือยัง ต่อไปผู้ป่วยของอำเภอเมือง อาจจะต้องไปเข้ารพ.สนามที่อำเภออื่น ๆ เพราะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

เสรี พงศ์นฤเดช - ขณะนี้อยู่ที่รพ.สต.ฉลุง เพื่อติดตามวงของครุร.ร.มุสลิมศึกษาฯ และติดตาม LQ ในพื้นที่  
รวมถึงผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อวางแผนจำกัดวงป้องกันการระบาดต่อไป  
มติที่ประชุม - รับทราบ  
ปิดประชุม ๑๒.๐๕ น.



(นายจักรพงษ์ แผล่ทองคำ)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายธีระยุทธ เกียรติธัญชิต)  
รท.หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม